

## CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN (TRÙ XE TAXI)

---

### Yêu cầu pháp lý

Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu đã đăng ký (chủ sở hữu hiện tại) phải nộp bản sao của Thông báo chuyển quyền sở hữu phương tiện (trừ xe taxi) (tức là trang 3 của biểu mẫu TD25), được hoàn thành và ký hợp lệ bởi chủ sở hữu hiện tại và chủ sở hữu mới, cho Văn phòng Hồ sơ Phương tiện của Sở này trong vòng 72 giờ sau khi chuyển quyền sở hữu phương tiện. Chủ sở hữu mới phải nộp bản gốc Thông báo chuyển quyền sở hữu phương tiện (trừ taxi) (tức là trang 1 của biểu mẫu TD25), được hoàn thành và ký hợp lệ bởi chủ sở hữu hiện tại và chủ sở hữu mới, cho Văn phòng cấp phép của Bộ này, cùng với các tài liệu và phí cần thiết trong vòng 72 giờ sau khi chuyển quyền sở hữu phương tiện, để hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu phương tiện.

### Giấy chứng nhận thông quan [TD87 (S)]

- Giấy chứng nhận tình trạng cho biết rằng vào thời điểm cấp giấy chứng nhận, phương tiện được chỉ định có liên quan đến các hành vi phạm tội được đề cập trong Giấy chứng nhận, các lệnh của tòa án, tiền phạt và chi phí chưa thanh toán hay không. Giấy chứng nhận vẫn có hiệu lực không quá 72 giờ kể từ thời điểm cấp.
- Giấy chứng nhận thông quan không phải là tài liệu bắt buộc để chuyển quyền sở hữu xe. Trước khi thỏa thuận mua lại xe được thực hiện, người mua xe tiềm năng có thể nộp đơn, bằng cách gửi biểu mẫu TD87(S), để xin Giấy chứng nhận thông quan tại bất kỳ văn phòng cấp phép nào.
- Tại thời điểm chuyển quyền sở hữu phương tiện, nếu chủ sở hữu mới của phương tiện sở hữu Giấy chứng nhận thông quan hợp lệ xác nhận rằng phương tiện không bị cáo buộc liên quan đến việc thực hiện các hành vi phạm tội được liệt kê trên đó, giấy phép của phương tiện được chuyển quyền sở hữu sẽ không bị đình chỉ tạm thời và phương tiện không bị TD tạm giữ, ngay cả khi phương tiện được cho là đã từng tham gia thực hiện các hành vi phạm tội nói trên sau khi chuyển quyền sở hữu.
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận thông quan được miễn phí. Người nộp đơn có thể nộp đơn [trực tuyến](#).

### Mua và bán xe

Việc chuyển quyền sở hữu phương tiện liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản và tái đăng ký phương tiện. Cả chủ sở hữu hiện tại và chủ sở hữu mới của một chiếc xe nên chú ý những điều sau đây để bảo vệ lợi ích của mình:

- Chủ sở hữu hiện tại cần đảm bảo rằng chủ sở hữu mới nộp bản gốc Thông báo chuyển quyền sở hữu phương tiện (trừ taxi) cho Sở Giao thông vận tải để hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu

phương tiện trong vòng 72 giờ sau khi phương tiện được chuyển giao cho chủ sở hữu mới. Nếu không, việc chuyển giao quyền sở hữu sẽ chưa hoàn tất.

- **Trước khi hoàn thành tất cả các thủ tục chuyển quyền sở hữu xe, vì xe vẫn được đăng ký dưới tên của chủ sở hữu hiện tại, chủ sở hữu hiện tại cần tiếp tục chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi vấn đề phát sinh từ xe đó. Sở Giao thông vận tải (TD) tư vấn chủ sở hữu hiện tại và chủ sở hữu mới cùng đến Văn phòng Cấp phép của nó để hoàn thành tất cả các thủ tục chuyển nhượng sở hữu xe hữu.**

Vui lòng tham khảo [phiên bản tiếng Anh](#) để biết thông tin mới nhất.